



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๔)

เพื่อเป็นมาตรการและแนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ประกอบกับได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหลายพันรัฐสายพันธุ์อังกฤษ ทำให้เกิดการระบาดได้รวดเร็วและรุนแรงขึ้นกว่าสายพันธุ์ปกติ และเนื่องจากในเดือนเมษายนเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดติดต่อกันหลายวันส่งผลให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปในหลายพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงกำหนดมาตรการในช่วงเวลาวันที่ ๑๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ให้อำนาจงานระดับคณะ/วิทยาลัย จัดการสอบในรูปแบบออนไลน์ (Online) ทุกรายวิชาที่ยังไม่ได้ดำเนินการสอบ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อให้การจัดการศึกษามีความต่อเนื่องและมีให้เกิดผลกระทบต่อการศึกษาของนักศึกษา

๒. ให้อำนาจงานพิจารณาใช้มาตรการปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง (Work from Home) โดยให้หัวหน้าหน่วยงานกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจากการปฏิบัติงานแบบ Work from Home ผ่านระบบลงทะเบียนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ โดยให้เป็นไปตามแนวทางของแต่ละหน่วยงานในการมอบหมายงาน แต่ยังคงให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานแบบปกติ (Work on-site) เพื่อปฏิบัติการกิจสำคัญ จำเป็น หรือภารกิจต่อเนื่องที่ต้องดำเนินการ

๓. ให้อำนาจงานระดับคณะ/วิทยาลัย กำกับให้นักศึกษาได้กรอกข้อมูลการเดินทางระหว่างวันที่ ๑๐ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบกรณีมีการพบการติดเชื้อของนักศึกษาในช่วงเทศกาลวันหยุด

๔. ผู้รับผิดชอบโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ใ้จัดการลงพื้นที่รับผิดชอบในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสและอยู่ในสถานที่ชุมชน โดยให้ดำเนินการประสานงานกับพื้นที่ผ่านช่องทางออนไลน์

๕. ผู้รับจ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้ปฏิบัติงานแบบ Work from Home และเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะพื้นฐาน ๔ ด้าน หรือที่มหาวิทยาลัยจัดเสริมให้ผ่านระบบออนไลน์ในระหว่างวันที่ ๑๖-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสและอยู่ในสถานที่ชุมชนโดยไม่มีผลกระทบกับการจ้างงาน

๖. กรณีที่พบว่าผู้รับจ้างงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีอาการเข้าข่ายติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้ดำเนินการแจ้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๗. ให้บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และผู้รับจ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมแบบบูรณาการถือปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกกลิ่น)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย